

ด่วนที่สุด
ที่ สป ๐๐๓๒/ผจทพ



ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมือง สป ๑๘๐๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การเปิดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี (ท)
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกกองบรมตำรวจภูธร ภาค ๑ หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง
นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี
ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกสถาบัน
ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
นายกสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี และประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

ด้วย โรงพยาบาลสระบุรี เปิดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Real Time PCR เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้อยู่ในวงจำกัด ลดโอกาสการแพร่เชื้อโรคออกไปในวงกว้างของประเทศ โดยผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แต่หากเป็นกรณีที่ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมีความประสงค์ที่จะตรวจหาเชื้อก็สามารถมาตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลสระบุรีได้ แต่ต้องชำระค่าตรวจเอง

จังหวัดสระบุรี จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากท่านแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบของท่าน ทราบว่าหากเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องของการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถเข้ารับการตรวจ คัดกรองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมีความประสงค์ตรวจหาเชื้อก็สามารถมาตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลสระบุรีได้ แต่ต้องชำระค่าตรวจเอง ในอัตรา ๓,๐๐๐.-บาท/ครั้ง โดยทราบผลการตรวจภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้เก็บสิ่งส่งตรวจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณรัตน์ หินอ่อน มือถือ ๐๘๑-๘๕๓๙๑๒๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบของท่าน ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ สมิตะสิริ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๓๕๐๐ ต่อ ๑๔๐๓
โทรสาร ๐ ๓๖๓๔ ๓๕๙๐